

คำกล่าวเปิดของ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในพิธีเปิด โครงการวิจัยสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กราบเรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานดำเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งผลักดันให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยให้ได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และสามารถพัฒนางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงาน ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ.

ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการวิจัยสัญญา มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ – ปัจจุบัน สำหรับโครงการวิจัยสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ในวันที่ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายและเป้าหมายการทำงานวิจัยของ มทร.พระนคร และให้ความรู้เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย จาก ๙ คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑๕๐ คน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การชี้แจงแนวทางการทำงานวิจัยของ มทร.พระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ เสวนา เรื่องการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฑามาศ พีรพัชระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ และระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณวิจัย โดย คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดี ได้กล่าวเปิด
โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหาร
งานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย และให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่อไป

กราบเรียนเชิญค่ะ

คำกล่าวเปิดของ อธิการบดี

ประธานในพิธีเปิด โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรียนปัญญา ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านวิทยากร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ในวันนี้

การวิจัยเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคม

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สำหรับพันธกิจด้านการวิจัย มีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ และกำหนดกลวิธี/มาตรการเพื่อให้งานที่ปฏิบัติสามารถตอบสนองกลยุทธ์ได้จำนวน ๘ กลวิธี/มาตรการ โดยมี ๒ ใน ๘ กลวิธีที่สำคัญ คือ ๑) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ ๒) การพัฒนาและแก้ปัญหางานวิจัย การจัดโครงการนี้จึงเป็นการดำเนินการตามกลวิธี/มาตรการทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ จะเป็นการชี้แจงข้อมูลของงบประมาณวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารงานวิจัยของคณะ อาจารย์ที่ทำงานวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยส่งผลให้การทำงานของงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดิฉัน ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกิจกรรมในวันนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนาโครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย และขอให้โครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกท่านสามารถนำผลจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

สวัสดี